

Số: 290 /BC-UBND

Nga Sơn, ngày 02 tháng 8 năm 2018

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Thuận lợi, khó khăn

1.1. Thuận lợi:

Nga Sơn là một huyện ven biển với tổng số tàu cá 228 chiếc, chủ yếu là tàu công suất nhỏ đánh bắt vùng biển ven bờ. Trong những năm gần đây, kinh tế hộ phát triển một số gia đình có điều kiện đã mua sắm trang bị tàu cá công suất lớn nhưng số lượng không nhiều 09 chiếc và chủ yếu đi khơi từ vùng Quảng Ninh, Nghệ An. Các tàu cá khi xuất bến, cập bến đều được các lực lượng chức năng Đồn Biên phòng Đa Lộc, trạm Biên phòng Hới Đào, trạm Biên phòng Lạch Sung kiểm tra, kiểm soát, kiên quyết không cho tàu cá xuất bến đi khai thác thủy sản khi không có đầy đủ giấy tờ, không đảm bảo các điều kiện an toàn cho người và tàu cá trước khi ra biển sản xuất, cũng như các sản phẩm khai thác khác: cá đáy, cua, ghe, cá nồi nhỏ theo khuyến nghị của EU.

1.2. Khó khăn:

Một số tàu cá chưa được trang bị các thiết bị máy thông tin liên lạc với trạm bờ, chưa chấp hành nghiêm về công tác gia hạn giấy phép khai thác theo đúng thời gian quy định, gây khó khăn trong công tác quản lý nhà nước trong mùa mưa bão, quá trình sản xuất trên biển.

2. Kết quả triển khai thực hiện

2.1. Công tác triển khai thực hiện

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-UBND, ngày 09/02/2018 về Kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá tỉnh Thanh Hóa. UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về hoạt động khai thác thủy sản, Luật Thủy sản năm 2017, khai thác IUU, tập trung vào quy định: ghi nhật ký khai thác, báo cáo khai thác, vùng biển khai thác, đánh dấu tàu cá, lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình tàu cá, cấm sử dụng xung điện, chất nổ, chất độc để khai thác thủy sản, nghiêm cấm môi giới, đưa tàu cá đi khai thác thủy sản trái phép tại vùng biển nước ngoài cho ngư dân trên địa bàn được chú trọng thực hiện với hình thức đa dạng, nội dung cụ thể, tạo ý thức cho cán

bộ, ngư dân trong khai thác, sử dụng nguồn lợi thủy sản đúng quy định. Đã tổ chức cho hơn 500 người dân ký cam kết không sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc; in và phát 300 tờ rơi tuyên truyền được thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng; vận động ngư dân không sử dụng các nghề khai thác tầng đáy, sử dụng ngư lưới cụ có kích thước mắt lưới nhỏ để tận khai thác.

2.2. Kết quả triển khai thực hiện

Công tác quản lý tàu cá theo Quyết định số 1702/QĐ-UBND, ngày 13/6/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phân cấp quản lý tàu cá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 27/8/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về công tác quản lý tàu cá có công suất dưới 30CV; đã được phân cấp cho UBND cấp huyện quản lý. UBND huyện đã chỉ đạo các phòng chức năng kiểm tra, đôn đốc các xã rà soát nắm chắc số lượng tàu thuyền của đơn vị, kiểm tra gia hạn cấp phép cho những tàu đảm bảo các điều kiện trang thiết bị an toàn cho người và tàu cá trước khi ra khơi, những tàu không đảm bảo, cũ nát, hư hỏng xóa bỏ không cấp phép gia hạn.

Để công tác bảo vệ nguồn lợi được phát triển một cách bền vững, hạn chế khả năng khai thác cạn kiệt nguồn lợi, khuyến khích chuyển đổi nghề nghiệp đối với các tàu có công suất dưới 20CV, các tàu làm nghề vi phạm, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong khai thác, sử dụng và quản lý nguồn lợi thủy sản. UBND huyện đã ban hành Quyết định số 80/QĐ-UBND, ngày 19/01/2018 về việc hỗ trợ kinh phí nuôi trồng, đánh bắt thủy sản trên địa bàn huyện Nga Sơn năm 2018. Hỗ trợ đóng mới tàu có công suất máy chính từ 90CV trở lên được hỗ trợ sau đầu tư với số tiền là 300 triệu đồng/tàu, thời gian hỗ trợ sau khi hạ thủy hoạt động có hiệu quả 01 năm đảm bảo đầy đủ các thủ tục về đăng ký, đăng kiểm tạo điều kiện cho nhân dân vươn khơi, bám biển tăng giá trị sản lượng.

2.3. Tình hình kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm

Có trên 90% số hộ ngư dân ký cam kết không vi phạm, đặc biệt tháng hành động bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Thực hiện việc kiểm tra, gia hạn cấp phép kịp thời và đầy đủ cho tàu thuyền phục vụ ngư dân ra vào cửa lạch, cũng như di chuyển ngư trường khai thác thuận tiện cho việc kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan Nhà nước về lĩnh vực thủy sản.

UBND các xã trọng điểm như: Nga Tiên, Nga Bạch, Nga Thủy, Nga Tân đã thành lập Ban chỉ đạo, kiểm tra tất cả các cửa Lạch Sung và Lạch Càn cũng như trong sông không để ngư dân nào quây đặng đáy để đánh bắt thủy sản trái phép. Đồng thời, phối hợp với Đồn biên phòng Đa Lộc kiểm tra các phương tiện ra biển khai thác thủy sản. Kết quả kiểm tra có 02 tàu cá xã Nga Bạch đã vi phạm trong tháng bảo vệ nguồn lợi, có tàng trữ xung kích điện để khai thác thủy

sản trái phép bị xử phạt hành chính 6.000.000 đồng và thu giữ tang vật tại hiện trường 04 bộ kích điện; không có tàu cá bị vi phạm khai thác thủy sản trái phép tại vùng biển nước ngoài, vi phạm khai thác IUU

3. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

3.1. Tồn tại, hạn chế

Việc chấp hành công tác đăng ký, cấp phép khai thác thủy sản của người dân chưa tuân thủ đúng thời gian quy định, chưa tạo được thói quen ghi chép nhật ký khai thác gây khó khăn cho công tác quản lý, mức xử phạt vi phạm hành chính chưa đủ sức răn đe, nên người dân vẫn tái phạm; công tác dịch vụ hậu cần nghề cá chưa phát triển. Nghề khai thác biển chủ yếu vẫn dựa vào kinh nghiệm.

Chưa thành lập được nhiều tổ đội sản xuất trên biển, cũng như đồng quản lý nghề cá. Mặc dù UBND huyện có chính sách hỗ trợ nhưng trên thực tế, ngư dân tiếp cận với các nguồn hỗ trợ này cũng rất khó khăn và nhiều bất cập.

Lực lượng thanh tra, kiểm tra, kiểm soát tàu cá tại bến cá đảm bảo các tàu cá đủ điều kiện xuất bến đi biển sản xuất rất mỏng.

3.2. Nguyên nhân

Người dân còn nghèo, chưa mạnh dạn đầu tư mua, đóng mới tàu có công suất lớn để vươn khơi, việc tiếp cận cơ chế chính sách của nhà nước còn chậm.

Nhận thức của người dân về áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ khai thác tiên tiến còn hạn chế nên hiệu quả chưa cao.

Nguồn kinh phí dành cho tuyên truyền pháp luật Bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản, Luật thủy sản năm 2017, còn nhiều hạn chế, gần như không có nên chưa đáp ứng được yêu cầu.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về hoạt động khai thác thủy sản, Luật Thủy sản năm 2017, khai thác IUU, tập trung vào quy định ghi nhật ký khai thác, báo cáo khai thác, vùng biển khai thác, đánh dấu tàu cá, lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình tàu cá, cấm sử dụng xung điện, chất nổ, chất độc để khai thác thủy sản, nghiêm cấm môi giới, đưa tàu cá đi khai thác thủy sản trái phép tại vùng biển nước ngoài.

- Tăng cường công tác bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản, thả bổ sung hàng năm vào một số thủy vực tự nhiên có điều kiện một số loài thủy sản bản địa, loài có giá trị kinh tế nhằm khôi phục nguồn lợi, tăng mật độ quần thể của các loài thủy sản đã bị khai thác cạn kiệt.

- Duy trì và tăng cường các đợt tuần tra, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của tàu cá và thuyền viên ra vào cửa Lạch đi khai thác; không cho các tàu cá không có (hoặc hết hạn) giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản, thiếu các trang thiết bị đảm bảo an toàn cho người và tàu cá đi



khai thác thủy sản, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm khai thác IUU, các quy định của Pháp luật Việt Nam, pháp luật về thủy sản.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Đề nghị Sở Nông nghiệp&PTNT, Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tiếp tục quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ lắp đặt cho ngư dân có tàu thuyền công suất lớn đánh bắt xa bờ máy thông tin liên lạc tầm xa HF để thuận tiện cho các đơn vị quản lý tàu cá.

- Hỗ trợ kinh phí mở lớp tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản, triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. / *Đ*

Nơi nhận:

- Sở Nông nghiệp&PTNT;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trịnh Văn Huyền